



Bản Tin Mục Vụ
Giáo Xứ

Sao Mai

130/54 Nghĩa Phát, P.7
Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 3864 3353

Email: dinh_van_vang1947@yahoo.com



NỘI DUNG

BẢN TIN SAO MAI SỐ 144.- THÁNG 06/2019

I.LÁ THƯ LM CH XỨ TH 06/2019: TÔN KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU.

II.HUẤN LUYỆN NHÂN BẢN TH 06/2019: TRÁNH NÓI HÀNH NÓI XẤU THẬ NHÂN.

III.MỤC VỤ HNGĐ TH 06/2019: VỢ CHỒNG TRỞ THÀNH BẠN ĐỜI LÝ TƯỞNG CỦA NHAU.

IV.HIỆP SỐNG TM TH 06/2019: CN LỄ THĂNG THIÊN; CN LỄ CTT HIỆN XUỐNG; CN LỄ CHÚA BA NGÔI; CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA; CN 13 TN C.

V.TRANG MỤC VỤ TH 06/2019: MV THIẾU NHI- MV GIỚI TRẺ- MV GIA ĐÌNH- MV CARITAS.

VI.THÔNG TIN GIÁO XỨ TH 06/2019.

SINH HOẠT GIÁO XỨ

SINH HOẠT ĐẠO ĐỨC TẠI NTSM

Thánh Lễ CN: 05g00-07g00-17g00.

Thánh Lễ N Thường: 5g00 – 17g30

Chiều thứ Năm: 18g00 Lễ TN

Chiều thứ Sáu: 18g00: Châu T Thể.

TUẦN ĐẦU THÁNG: BUỔI CHIỀU:

Sau lễ CN: MV Giới Trẻ châu TT.

Sau lễ T Hai: CBMCG sinh hoạt.

Sau lễ T Ba: HGDGD Đaminh s hoạt.

Sau lễ T Tư: Hiệp Sống TM chung

Sau lễ T Năm: Giờ Thánh TTT.

Trước lễ T Sáu: Đàng TG-GĐPTTT:

Giờ Thánh "Cùng Mẹ Thờ Chúa"

Sau lễ T Bảy: Bác Ái HHTM sinh hoạt.

Sau lễ chiều Thứ Tư tuần II: Đọc kinh Nhà Chờ PS

LỊCH GIẢI TÔI: Trong Giờ Châu sau lễ chiều Thứ Sáu tại NT:

LỊCH RỬA TÔI TRẺ EM: 8g15 CN

Đầu Tháng - Cha mẹ cần góp số GDCG trước mấy ngày.

LỄ AN TANG : Cử hành 05g30 sáng các ngày trong tuần

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG – DỰ BI

HÔN NHÂN : Liên hệ với LM Chính Xứ trước 6 tháng để học GL Dự Tòng, Trước 3 tháng học GL Hôn Nhân và tiến hành thủ tục Hôn Phôi.

GIỜ LÀM VIỆC : VĂN PHÒNG HĐ MVGX SM làm việc:

Sáng từ 09g30 đến 11g30

Chiều từ 16g00 đến 18g30

I. LÁ THƯ LM CHÍNH XỨ THÁNG 06/2019

TÔN KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

Hằng năm Hội Thánh dành tháng Sáu để kính Thánh Tâm Chúa Giê-su Đấng đã yêu thương nhân loại đến tột cùng, nhưng lại bị loài người thờ ơ tệ bạc và khinh dể. Từ đó, Hội Thánh khuyên các tín hữu làm một số việc để đền bù phạt tạ Thánh Tâm Chúa.

Trong tháng này, Cộng Đoàn Giáo Xứ Sao Mai chúng ta sẽ đáp đền tình yêu của Chúa bằng một số việc cụ thể như sau:

-Tôn Vương Thánh Tâm: Các Hội viên Gia Đình Phạt Tạ TT, và các Gia Trưởng trong Giáo Xứ nên đăng ký để xin Cộng Đoàn đến nhà riêng tôn vương Thánh Tâm trong tháng này. Nhờ đó mọi thành viên trong gia đình sẽ được gia tăng thêm lòng mến Chúa và yêu tha nhân.

-Để gia tăng lòng yêu mến Chúa: Hãy năng cầu nguyện với Chúa Giê-su bằng lời nguyện tắt như sau: "Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là lò lửa mến hằng cháy. Xin hãy đốt lên trong lòng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Con xin làm việc hy sinh bác ái này để cầu xin cho một tội nhân được ơn ăn năn sám hối trở về với Chúa" (x Lc 22,42).

-Thể hiện tình thương cụ thể giữa đời thường: Trong thực tế, chúng ta cũng phải thể hiện tình yêu thương bằng sự quảng đại cho đi (x Cv 20,30), Cụ thể trong thời gian này mỗi gia đình nên bớt chi tiêu để góp phần chia sẻ với anh chị em nghèo đói bệnh tật đang ở gần bên mình.

Hy vọng nhờ thực hành các việc nói trên, các tín hữu chúng ta sẽ tăng thêm lòng yêu mến Chúa và trở thành chứng nhân cho tình yêu Chúa trước mặt lương dân chung quanh.

Làm tại Sao mai ngày 28/05/2019.

**LM Chính Xứ Sao Mai
Đa-minh ĐINH VĂN VĨNG**

II. THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN THÁNG 06/2019

TRÁNH NÓI HÀNH NÓI XẤU THA NHÂN

1. LỜI CHÚA: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta"(Mt 7,12).

2. CÂU CHUYỆN: BA BƯỚC SÀNG LỌC KHI NGHE NÓI VỀ NGƯỜI KHÁC

Thời Hi-lạp cổ đại, triết gia SÔ-CỜ-RÁT (Socrates) là một người nổi tiếng về sự thông thái khôn ngoan và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Một hôm có một người quen đến nói thì thầm vào tai ông rằng : "Ông có biết chuyện gì mới xảy ra cho ông bạn thân của ông hay không ?". Sô-cờ-rát liền nói : "Khoan đã. Trước khi nghe ông kể câu chuyện đó, tôi muốn ông cùng với tôi xem xét để sàng lọc ba bước về câu chuyện đó đã". Người kia hỏi lại : "Xem xét để sàng lọc ư ?". Sô-cờ-rát đáp : "Đúng vậy. Bước sàng lọc thứ nhất là XÉT VỀ SỰ THẬT : Ông có cam đoan với tôi rằng **những gì ông sắp nói ra về ông bạn thân của tôi hoàn toàn chính xác hay không ?**". Người kia trả lời : "Không chắc lắm. Thật ra tôi chỉ được nghe người khác thuật lại mà thôi". Sô-cờ-rát liền nói : " Được rồi. Bây giờ qua bước sàng lọc thứ hai là XÉT VỀ THIÊN Ý: **Điều ông sắp nói ra với tôi có phải là điều tốt đáng biểu dương không ?**". Người kia trả lời : "Không phải điều tốt, mà còn trái ngược lại !". Sô-cờ-rát tiếp tục : "Như vậy là ông đang định nói một điều không tốt về người bạn thân của tôi. Nhưng ông lại không chắc điều đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ là bước sàng lọc cuối cùng là XÉT VỀ ÍCH LỢI : **Câu chuyện ông sắp nói với tôi có mang lại lợi ích gì cho tôi không ?**" Người kia đáp : "Không. Thực sự là không !". Bây giờ Sô-cờ-rát mới ôn tồn kết luận như sau : "Vậy thì những điều ông muốn nói với **tôi không phải là sự thật, không phải là điều tốt đáng biểu dương, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi.** Thế thì tại sao ông lại muốn nói nó ra với tôi ?".

3. SUY NIỆM:

- Qua câu chuyện trên chúng ta thấy trong cuộc sống thường ngày không được nói hành nói xấu tha nhân. Lý do cấm nói hành có thể tóm gọn như sau : Một là vì đó là một **hành vi bất công**. Bất công vì lên án một người mà không cho họ được quyền bào chữa. Hai là vì đó là một **hành vi lỗi bác ái**. Lỗi bác ái vì làm mất đi sự đoàn kết nội bộ. Hơn nữa, động cơ nói xấu thường là do ích kỷ hẹp hòi, đố kỵ ganh ghét khi thấy người kia có điều trội vượt hơn mình. Ba là vì đó có thể còn là một **hành vi tội ác**, nếu nó gây thiệt hại nghiêm trọng cho danh dự uy tín của người bị hại.

- Đức Khổng Tử đã dạy học trò : **"Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân"** (điều mình không muốn thì đừng làm cho người). Còn Chúa Giê-su thì dạy các môn đệ : **"Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta"**(Mt 7,12). Ngoài ra Người cũng dạy chúng ta trọng sự thật : **"CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ"**(Mt 5,37).

- Tuy nhiên có người lại đặt vấn đề : Nếu biết một người làm điều xấu mà giữ im lặng tức là đã gián tiếp đồng lõa và làm cho kẻ đó ngày một lún sâu vào tội ác. **Vậy trong trường hợp đó, ta nên làm gì để vừa giữ được đức bác ái, vừa tỏ thái độ quyết tâm không bao che cho tội ác ?** Câu trả lời đã được Tin Mừng Mát-thêu ghi lại như sau : **"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế"** (Mt 18,15-17).

4. CÂU HỎI : Tại sao ta không được nói ra điều xấu có thật của kẻ vắng mặt mà mình không ưa ? Tội nói hành khác với tội vu khống thế nào ? Khi nào thì tội vu khống trở thành trọng tội ?

5. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con học nơi Chúa tinh thần bác ái trong lời nói việc làm. Xin cho chúng con tránh nói xấu những kẻ chúng con không ưa, để nên người tín hữu đạo đức luôn sống trung thực như Chúa đã dạy: **"CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ"**(Mt 5,37).- AMEN.

LM ĐAN VINH HHTM

III.MỤC VỤ GIA ĐÌNH TH 06/2019:

VỢ CHỒNG TRỞ THÀNH BẠN ĐỜI LÝ TƯỞNG CỦA NHAU

Một đôi vợ chồng chỉ có thể **sống hòa hợp hạnh phúc khi hai người trở thành Bạn Đời** lý tưởng của nhau. Vậy thế nào là một người bạn đời lý tưởng ? Vợ chồng phải làm gì để trở thành bạn đời thực sự của nhau ?

1. THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI LÝ TƯỞNG:

Không phải cứ quen biết, yêu thương nhau rồi kết hôn và về sống chung với nhau là đương nhiên hai vợ chồng sẽ trở thành Bạn Đời của nhau. Thực ra đã có hằng tỉ người trên thế gian đã kết hôn, đã sống đời sống vợ chồng, nhưng đã có mấy ai thực sự trở thành người Bạn Đời của nhau ? Vậy thế nào là một người bạn đời lý tưởng ?

- BẠN CHỈ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI LÝ TƯỞNG khi bạn **hiểu rõ giá trị của tặng phẩm quý giá nhất** mà Thiên Chúa đã ưu ái trao ban và phải **nâng niu tặng phẩm ấy** trong cuộc sống chung suốt cuộc đời của bạn. Tặng phẩm ấy chính là chồng hay vợ của bạn.

- BẠN CHỈ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI THỰC SỰ khi bạn luôn ý thức rằng : **chồng hay vợ của bạn hiện nay không phải là kết quả của sự miệt mài tìm kiếm** của bạn, nhưng là một **báu vật mà Cha Trên Trời đã tặng ban** cho bạn. Từ đó bạn phải không ngừng tạ ơn Chúa và cầu nguyện để hai vợ chồng sống an vui hạnh phúc trọn đời bên nhau.

- BẠN CHỈ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI THỰC SỰ khi bạn nhận ra rằng : **không việc gì xảy ra giữa bạn và người kia là vô nghĩa**. Tất cả những điều bạn **nói hay làm đều là khởi đầu của niềm vui hay nỗi buồn cho người kia**. Tất cả những **thái độ và hành động của bạn hôm nay sẽ có ảnh hưởng, sẽ làm cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy được bền vững hay sẽ tàn lụi** trong tương lai.

Do đó bạn cần phải **thận trọng cân nhắc từng lời nói và phải chọn cách phản ứng thế nào** để tránh đổ vỡ hạnh phúc, nhất là trong những lúc bạn cảm thấy bất mãn bực bội với lời nói và lối hành xử của chồng hay vợ của bạn.

2. VỢ CHỒNG PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRỞ THÀNH BẠN ĐỜI THỰC SỰ CỦA NHAU ?

- **Câu nguyện xin ơn Chúa giúp:** Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, bạn hãy bắt đầu ngày mới bằng một lời cầu nguyện dâng lên Cha Trên Trời lòng biết ơn chân thành vì bạn đã nhận được một quà tặng quý giá nhất là chồng hay vợ của bạn và xin Cha giúp hai vợ chồng luôn được sống an vui hạnh phúc bên nhau suốt đời.

- **Nỗ lực phấn đấu:** Bạn quyết tâm trong ngày mới sẽ nói và làm những gì cần để vun sợi cho tình yêu giữa hai người ngày thêm bền chặt. Chẳng hạn: hỏi han nói chuyện với nhau, động viên nhau bằng những lời khen thành thật; Quan tâm giúp đỡ nhau làm việc nhà... Nhờ đó cuộc sống chung vợ chồng sẽ an bình hạnh phúc.

- **Cụ thể :** Cần tránh những lời nói hay việc làm nào có thể khiến vợ hay chồng bạn hiểu lầm nghi kỵ, rồi sinh ra buồn sầu và bất an.

Như vậy phương pháp đơn giản giúp xây dựng một Gia Đình Hạnh Phúc chính là đôi vợ chồng hiểu biết về nhau và cố gắng phấn đấu để mỗi ngày mỗi trở thành bạn đời lý tưởng của nhau.

3. LỜI CẦU:

Lạy Chúa Giê-su. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp các đôi vợ chồng tín hữu biết mở lòng đón nghe Lời Chúa và quyết tâm thực hành Lời Chúa, nhất là sống tình yêu thương: tránh những lời nói hay việc làm gây ra nghi kỵ hiểu lầm về nhau. Hầu chúng con trở thành bạn đời lý tưởng của nhau và sống trong an hòa hạnh phúc đời này và đời sau. – AMEN.

LM ĐAN VINH - HHTM

III. HIỆP SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 06/2019

CN 7 PS- LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C

Tuần lễ từ 02/06 đến 08/06/2019.- Lc 24,46-53

HÃY NÊN CHỨNG NHÂN CHO THẦY

- **LỜI CHÚA: "Chính anh em là chứng nhân của những điều này" (Lc 24,47-48).**

- Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã ra lệnh cho các Tông đồ: "Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy..." (Cv 1,8b). Thật vinh hạnh cho các tín hữu chúng ta khi nhờ phép Rửa tội và Thêm sức, chúng ta đã được tái sinh để trở nên con Thiên Chúa, trở thành môn đệ Chúa Giê-su, tiếp tục sứ mệnh làm chứng cho Người khắp nơi, bắt đầu từ gia đình, khu xóm, đến chợ búa, trường học, xí nghiệp, nhà máy... rồi đến tất cả những nơi chúng ta hiện diện. Các tín hữu chúng ta không những phải rao giảng Tin Mừng mà còn phải làm chứng nhân cho tình thương của Chúa. Nên ý thức rằng: Con người ngày nay thích nghe các chứng nhân hơn các bậc thầy dạy, thích nhìn thấy những gương sáng hơn nghe lời giảng suông.

- **LẠY CHÚA GIÊ-SU.** Hôm nay xin cho chúng con ý thức rằng: quê hương chúng con ở trên trời, nơi đó chúng con sẽ gặp được Chúa. Xin giúp chúng con luôn chu toàn bổn phận làm con Chúa và làm anh chị em của mọi người. Xin cho chúng con sẵn sàng góp phần xây dựng thế giới ngày một tươi đẹp hạnh phúc hơn, công bằng nhân ái hơn. Xin cho chúng con ý thức rằng: tuy đang sống giữa thế gian nhưng chúng con không thuộc về trần gian. Xin đừng để chúng con quá quyến luyến với những của cải vật chất trần gian, nhưng luôn biết phó thác cậy trông, và quảng đại chia sẻ cơm áo cho những người nghèo, an ủi giúp đỡ những người đau khổ ... để sau này chúng con cũng được về trời với Chúa.- AMEN.

CN LỄ HIỆN XUỐNG

Tuần lễ từ 09/06 đến 15/06/2019.- Ga 20,19-23

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

- **LỜI CHÚA:** "Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ tội ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,22-23).

- Thời Hội thánh sơ khai, Thánh Thần đã tác động để biến đổi các Tông đồ từ nhút nhát sợ hãi nên can đảm công khai làm chứng cho Chúa Giê-su trước mặt đám đông (x. Cv 2,14-36), từ kém hiểu biết Lời Chúa, trở nên khôn ngoan, hiểu thấu mọi điều Chúa đã dạy trước đó (x. Ga 16,12-13), từ buồn chán thất vọng muốn thổi lui, trở nên nhiệt thành yêu mến Chúa, tràn đầy niềm vui và hy vọng (x. Lc 24,32-35). Chính nhờ Thánh Thần mà các Tông đồ đã đón nhận được nhiều người sám hối tin vào Chúa và được chịu phép Rửa nhân danh Đức Giê-su (x. Cv 2,41). Cũng nhờ ơn Thánh Thần mà cộng đoàn tín hữu đầu tiên luôn sống hiệp thông, siêng năng tham dự lễ Bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Nhờ đó số tín hữu gia nhập Hội thánh ngày một gia tăng (x. Cv 2,42-47).

- **LẠY CHÚA GIÊ-SU.** Xin ban Thánh Thần như cơn gió mạnh, thổi đi mọi nỗi âu lo âu sợ hãi cùng những rứt rề khép kín trong tâm hồn chúng con. Xin thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con, để chúng con chu toàn sứ mệnh được sai đi, với một trái tim bừng cháy lửa mến yêu. Xin ban cho chúng con sự sống của Thánh Thần để chúng con luôn mến Chúa và yêu tha nhân. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ trở thành khí cụ bình an của Chúa và tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo Tin mừng cứu độ trần gian.- AMEN.

CN 11 THƯỜNG NIÊN C- LỄ CHÚA BA NGÔI **Tuần lễ từ 16/06 đến 22/06/2019.- Ga 16,12-15** **HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ**

- **LỜI CHÚA:** "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28,19).

- Với trí khôn suy luận theo nguyên lý nhân quả, chúng ta nhận biết có Đấng Tạo Hóa. Nhưng chính nhờ Đức Giê-su, chúng ta mới biết Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8). Ngài vừa là Thiên Chúa duy nhất (x. Ga 10,30) nhưng lại có Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (x Mt 28,19). Chúa Cha yêu Chúa Con và đã sai Con xuống trần gian cứu độ loài người là Chúa Giê-su (x Ga 3,16). Chúa Giê-su đã trở thành con đường lên trời cho loài người (x Ga 14,6). Đường "Qua đau khổ vào vinh quang" (x Mt 16,21 tt). Người cũng ban Thánh Thần tiếp tục cứu độ loài người (x Ga 16,7.13), giúp các Tông Đồ chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa Giê-su (x Ga 20,21; Cv 1,8), cử hành các bí tích thánh hóa các tín hữu (x Lc 22,19) và chấn dặt đoàn chiên Hội Thánh (x Ga 21,15-17). Tóm lại, Thiên Chúa chính là Tình Yêu và dạy chúng ta hãy sống yêu thương, hiệp thông và chia sẻ với nhau noi gương Ngài(x Ga 16,15).

- **LẠY BA NGÔI CỰC THÁNH** là khuôn mẫu của một Tình Yêu hoàn hảo. Xin cho chúng con biết sống yêu thương tha nhân và nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa lòng xã hội Việt Nam hôm nay. Xin dạy chúng con biết luôn quảng đại phục vụ tha nhân như Chúa đã yêu con. Xin cho chúng con biết *sống với* và *sống cho* tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường đón nhận. Xin cho chúng con luôn sống yêu thương noi gương Chúa Giê-su, Đấng đã yêu thương và phó nộp mình chịu chết để đền tội thay cho chúng con.-AMEN.

CN 12 TN C - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA **Tuần lễ từ 23/06 đến 29/06/2019.- Lc 9,11b-17** **BỮA TIỆC THÁNH YÊU THƯƠNG**

- **LỜI CHÚA:** "Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông" (Lc 9,16).

- Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta hãy kết hiệp với lễ vật là bánh rượu trên bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa những nỗi lo toan vất vả, những đau khổ thể xác cũng như tâm hồn, cùng những người thân yêu và cả những kẻ bệnh tật nghèo đói... như những lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa. Để sẽ được biến hóa nên Bánh Thánh nuôi dưỡng đức tin. Nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng

thực thi bác ái là chia sẻ cơm bánh cho tha nhân, như Đức Giê-su đã truyền cho các môn đệ: "Các con hãy cho họ ăn đi".

- LẠY CHÚA GIÊSU. Chúa muốn chúng con kết hiệp mật thiết để được nên một với Chúa. Đòi hỏi đó làm cho chúng con cảm thấy lúng túng, vì cho tới nay chúng con vẫn chưa dứt bỏ được những thói hư tật xấu cùng những đam mê tội lỗi. Xin cho chúng con sẵn sàng nói "không" với những gì gian ác xấu xa thuộc về ma quỷ và năng đón rước Chúa mỗi ngày, để chúng con được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa Chúa, và sau này sẽ được hạnh phúc với Chúa.- AMEN.

CN 13 TN C

Tuần lễ từ 30/06 đến 06/07/2019.-Lc 9,51-62

SỨC MẠNH CỦA LÒNG KHOAN DUNG

-LỜI CHÚA: Và Người nói với các ông: "Anh em không biết anh em thuộc loại thần khí nào. Vì Con Người không đến để làm cho người ta mất mạng, nhưng là để cứu mạng (x. Lc 9,55)

-Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, kể cả tự do của những kẻ gian ác ở trần gian. Người kiên nhẫn chờ họ hồi âm sám hối để được ơn đổi mới tâm hồn. Mỗi người chúng ta cũng cần loại bỏ tính nóng nảy để nên một người có lòng nhân từ bao dung noi gương Đức Giê-su. Thánh Gio-an từ một "đứa con của sấm sét" đã học tập theo gương Đức Giê-su để cuối cùng trở thành một vị Tông đồ tính tình đôn hậu hiền hòa, suốt đời ca ngợi tình thương bao dung của Thiên Chúa và đã khẳng định "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1 Ga 4,8).

- LẠY CHÚA GIÊSU. Ước gì chúng con cũng biết dứt khoát từ bỏ tiền tài, những thú vui và đam mê bất chính... noi gương các môn đệ Chúa khi xưa. Xin cho chúng con biết sẵn sàng hy sinh những gì mình đang có, để có được Nước Trời làm phần gia nghiệp đời đời. Ước gì chúng con không bao giờ từ chối lời kêu gọi bỏ mình và vác thập giá mình mà đi con đường hẹp và đầy gai chông như Chúa đã đi trước và mời gọi chúng con bước theo.- AMEN.

V. TIN MỤC VỤ SAO MAI THÁNG 06/2019

1. MỤC VỤ THIẾU NHI:

- **Về việc ban phép Thêm Sức:** Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ về Sao Mai cử hành Thánh Lễ ban phép Thêm sức cho 40 em vào hồi 17g00 Thứ Hai 10/6/2019 (gồm 28 em thuộc GX Sao Mai và 12 em ở Nhà Thờ Thánh Mẫu).

- **Về Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu:**

Chúa Nhật 26/05/2019: Họp phụ huynh các em lớp XT/RLLĐ tại nhà thờ hồi 19g30.

Khảo kinh và nộp sổ GDĐG để ký sổ từ 04/06 đến 09/06/2019.

Các em sẽ xưng tội lần đầu và chụp hình lưu niệm tại nhà thờ.

Tĩnh tâm hai buổi chiều thứ Năm và thứ Sáu (20-21/06) sau lễ chiều.

Các em tập nghi thức RLLĐ chung với phụ huynh vào hồi 19g30 thứ Bảy 22/06/2019.

Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu cử hành hồi 7g00 sáng Chúa Nhật 23/06/2019 là lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Có 32 em gx Sao Mai sẽ được Xưng tội và đón nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu trong dịp này. Mời cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các em.

- **Về việc dự lễ chiều hằng ngày:** Trong dịp hè này, đề nghị các phụ huynh động viên con em dự thánh lễ chiều hằng ngày. Mục Vụ Thiếu nhi sẽ tổ chức phát vé thi đua dự lễ cho các em và phát thưởng chăm ngoan dự lễ hằng ngày vào đầu năm học giáo lý mới.

2. MỤC VỤ GIỚI TRẺ:

- Thánh Lễ hàng tháng dành riêng cho Giới Trẻ của Giáo Xứ Sao Mai đã được Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận(CSsR) cử hành vào 19g30 ngày Thứ Bảy 25/05/2019. Sau Thánh Lễ Cha Phaolô đã dự buổi giao lưu với 60 bạn trẻ. Bắt đầu từ tháng này Ban Mục Vụ Gia đình sẽ cộng tác với Ban Mục Vụ Giới Trẻ để tổ chức Thánh Lễ Thứ Bảy cuối tháng cho Giới Trẻ trong xứ.

- Riêng tháng 06/2019 này, **thánh lễ Giới Trẻ sẽ được tổ chức trước một tuần, vào 19g30 thứ Bảy 22/06/2019 do cha Bảo Vinh dòng Chúa Cứu Thế chủ tế. Đề tài: "Tâm quan trọng của tình yêu trong cuộc sống chung gia đình và xã hội"**. Mời các thành viên 2 Ban Mục Vụ Giới Trẻ và Gia Đình Trẻ động viên thành viên, các Trùm Đặc Trách

các Giáo Họ động viên các bạn trẻ tuổi từ 18 đến 30 và các đôi vợ chồng trẻ từ 1 đến 15 năm HP dự. Đại Diện MVGT GX là anh **Hieronimo NGUYỄN ĐỨC VĨNH (ĐT: 0976 930 634)**.

3. MỤC VỤ GIA ĐÌNH:

- Tháng 5, Ban MVGD đã đến thăm và tặng quà các gia đình trong giáo xứ nhân NGÀY CỦA MẸ (12/5/2019). Và, Cộng tác cùng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ phục vụ tháng Hoa kính Đức Mẹ.

- Trong tháng 6, ban đại diện MVGD sẽ tiến hành các sinh hoạt sau:

Cộng tác cùng cộng đoàn Gia Đình Cùng Theo Chúa để tổ chức Khóa "Sống và Chia sẻ Niềm vui Giê-su" vào 9 buổi tối thứ Năm tại Nhà Sinh Hoạt Mục Vụ giáo xứ Sao Mai.

- Đến thăm các gia đình trong giáo xứ nhân "NGÀY CỦA CHA" (16 tháng 6/2019) .

- Cộng tác cùng ban Mục vụ giới trẻ để tổ chức Thánh Lễ dành cho giới trẻ và gia đình trẻ vào thứ 7 hàng tháng. Đại diện ban MVGD **anh Giuse PHẠM PHÚ CƯỜNG (SĐT: 0908 841 328) và Chị Maria HUỲNH HỒNG HẠNH (SĐT: 0908 633 537)**.

4. MỤC VỤ CARITAS:

1) Công tác: Phụ trách nấu cơm 8 ngày trong tháng 05 cho bệnh nhân Mái ấm - Chí Hòa. Đã tham dự Hội thi Tháng 5 Cắm hoa Dâng Mẹ tại NT Thánh Mẫu và đạt giải Ba .

2) Sinh hoạt: Ngày 14/5/2017 họp Caritas Hạt Chí Hòa:

Nội dung: Tuyên bố mãn nhiệm Ban Liên Kết cũ và bầu nhiệm kỳ mới 2019–2023. Ca-ri-tas Sao Mai có 2 người: Trưởng là Maria Hoàng Thị Nhiều và UV Truyền thông là Anna Bùi Kim Vân.

3) Dự Kiến: Thăm giáo điểm An Thới Đông – Cần Giờ: Ngày 24/5/2019 vừa qua Ban chấp hành Caritas Sao Mai đi tiền trạm tại giáo điểm An Thới Đông để chuẩn bị chuyển đi Bác ái của Ca-ri-tas Giáo Hạt Chí Hòa vào tháng 8/2019 sắp tới.

4) Tin buồn:

Ngày 20/05/2019 Cụ Ông Gioan B. Phan Văn Doãn 82 tuổi thân sinh Hội viên Phan Thủy Lê thuộc Ban Caritas Sao Mai đã về cùng Chúa. Xin cầu cho LH Gioan B. sớm về Nước Chúa.

VI. THÔNG TIN THÁNG 06/2019

1. Thường huấn Linh Mục TGP: Linh Mục chánh và linh mục phó xứ sẽ tham dự khóa thường huấn tại Đại chủng Viện Thánh Giu-se từ Thứ Hai 03/06 đến Thứ Tư 05/06/2019.

2. Quyên góp Quỹ Tương Trợ Linh Mục: Thứ Sáu 28/06/2019 là lễ kính Thánh Tâm Chúa. Theo thông lệ, đề nghị cộng đoàn bỏ tiền quyên góp vào thùng quỹ tương trợ Linh Mục đặt giữa nhà thờ trong suốt tháng 6/2019.

3. Về việc góp quỹ trùng tu Nhà Thờ CT Sài-gòn: Giáo Xứ Sao Mai đã góp về Tòa TGM số tiền **156.050.000 đồng và 300 USD**. Trong đó GH PHÊ-RÔ **54.450.000 và 200 USD**; GH GIOAN B. góp **42.900.000**; GH GIU-SE **25.300.000 và 100 USD**; GH PHANXICÔ **17.200.000**; GH PHAO-LÔ **16 200 000**. Danh Sách góp dán tại Bảng Thông Tin cuối nhà thờ.

3. Ban Bí Tích Thêm Sức: Vào lúc 17g00 ngày Thứ Hai 10/06/2019 Đức Cha LOUIS Nguyễn Anh Tuấn sẽ về thăm Mục vụ Giáo xứ và Ban Bí Tích Thêm Sức cho các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ. Mời cộng đoàn tham dự tiếp đón Đức Cha và cầu nguyện cho các em sắp Thêm Sức.

4. Kỷ niệm thụ phong linh mục: Ngày 30/05/2019 là kỷ niệm 4 năm thụ phong LM của Cha Giu-se Vũ quang Trường (2015-2019): Cha Giu-se đã dâng lễ tạ ơn vào 05g00 sáng và 17g30 chiều Thứ Tư 29/05/2019 tại Nt Sao Mai. Xin thêm lời cầu nguyện cho Cha Phó Giu-se.

5. Lễ Mình Thánh Chúa: 17g00 Chúa Nhật 23/06/2019: Lễ Cộng Đoàn Giáo Xứ kính Mình thánh Chúa. Cuối Thánh Lễ cộng đoàn cùng rước kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ và sau đó là các phiên châu được phân chia cho các Giáo Họ và Hội Đoàn như sau:

- **Từ 18g15 đến 19g00** : Giáo Họ Thánh Phao-lô & Đoàn Bác Ái HHTM Sao Mai.

- **Từ 19g00 đến 19g45** : Giáo Họ Phan-xi-cô & Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo Sao Mai.

- **Từ 19g45 đến 20g30** : Giáo Họ Giu-se & Đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Sao Mai.

- **Từ 20g30 đến 21g15** : Giáo Họ Phê-rô, Giáo Họ Gio-an B. & HĐoàn Giáo Dân Đa Minh

- **21g15 : Châu Bế mạc.** (đơn vị châu giờ cuối hát châu bế mạc).

6. Mừng lễ Bốn Mạng GD PT Thánh Tâm Giáo Hạt và Giáo Xứ:

- **Bốn Mạng GDPTTT Giáo Hạt:** Bốn Mạng của Gia Đình PTTT Giáo Hạt Chí Hòa sẽ mừng vào thứ sáu 14/06/2019 tại Sao Mai. Mời Hội viên dự lễ Tĩnh Tâm tại Sao Mai chiều 13/06/2019.

- **Bổn Mạng GDPTTT Giáo Xứ Sao Mai:** Gia Đình PTTT GX sẽ mừng vào hồi 17g30 Thứ Sáu 28/06/2019. Mời các thành viên GD PTTT Giáo Xứ tham dự.

7. Bổn Mạng Giáo Họ Gio-an Bao-ti-xi-ta: Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta là Bổn Mạng của Giáo Họ Gio-an B. Thánh Lễ trọng thể cử hành vào 17g30 Thứ Hai 24/06/2019. Mời Cộng đoàn đặc biệt các thành viên thuộc GH Gio-an B tham dự.

8. Mừng lễ Phê-rô và Phao-lô: hai Giáo Họ Phê-rô và Phao-lô sẽ cử hành lễ Bổn Mạng chung vào hồi 17g30 Thứ Bảy 29/06/2019. Mời các thành viên tham dự thánh lễ cầu nguyện cho 2 Giáo Họ Phê-rô và Phao-lô ngày một thăng tiến.

9. Tin buồn: Trong Tháng 05/2019 vừa qua, Chúa đã gọi 9 người như sau: Anh **DAMINH** Trần Minh TUẤN, 52 tuổi, Giáo Họ Giuse; Anh **PHÊRÔ** Đỗ Hùng CƯỜNG (TÂN), 55 tuổi, GHọ Phêrô; Ông **PHAOLÔ** Phạm Văn MINH, 60 tuổi, GHọ Phanxicô Xaviê; Cụ Bà **MARIA** Nguyễn Thị HÁT (B. HƯƠNG), 89 tuổi, GHọ Phêrô; Cụ Bà **MARIA** Trần Thị MÙI (B. TUYẾN), 90 tuổi qua đời tại CANADA, GHọ Giuse; Anh **GIUSE** Trần Quang MINH (con ÔB.Trương Châu), 50 tuổi, GHọ Giuse; Cụ Ông **DAMINH** Mai Văn SÁNG, 92 tuổi, GHọ Phaolô; Anh **GIUSE** Vũ Minh QUÂN, 34 tuổi, GHọ Phaolô; Anh **TÔMA** Đỗ anh KHOA, 37 tuổi, GHọ Phêrô.

Giáo Xứ Sao Mai xin phân ưu cùng các tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa các linh hồn về hưởng Tôn Nhan Chúa.

TRUYỀN THÔNG SAO MAI